

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่า, คาดทุนไหลเข้าต้นบาททดสอบ 29.50**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้เข้านี้แข็งค่า โดยดีลเลอร์มองว่า กระแสเงินทุน

ไหลเข้า ยังเป็นปัจจัยหนุนเงินบาท และมีโอกาสผลักดันให้เงินบาท  
ไปทดสอบแนวต้าน 29.50 ต่อดอลลาร์ ได้ในเร็ว ๆ นี้

\*ดอลลาร์ปรับฐานจากการพุ่งขึ้นในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ส่วนปอนด์  
พุ่งขึ้นจากแรงซื้อคืน และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นจากรายงาน  
การจ้างงานที่สดใสของออสเตรเลีย

\*ยูโรดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ 1.2911 ดอลลาร์  
โดยได้แรงหนุนบางส่วน จากการประมูลพันธบัตรระยะยาวของสเปน  
ซึ่งได้รับผลตอบรับหนาแน่น

\*นักวิเคราะห์ในต่างประเทศ มองว่า ดอลลาร์ปรับฐานหลังจากที่แข็งค่า  
ในช่วงนี้ แต่ยังคงคาดว่าดอลลาร์อาจจะพุ่งขึ้นต่อไปได้ โดยเฉพาะเมื่อ  
เทียบกับเยน, ปอนด์ และ ยูโร ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวสดใส  
กว่าประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆ

\*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก  
ลดลง 10,000 ราย สู่ 332,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่  
9 มี.ค. ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้ม  
สดใสขึ้น

\*ข้อมูลดังกล่าวอาจจะทำให้ตลาดคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะ  
เริ่มชะลอโครงการซื้อสินทรัพย์เมื่อใด และทำให้นักลงทุนมีเหตุผลที่จะ  
เข้าซื้อดอลลาร์

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร  
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.642 บาท

\*9.08 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.54/58 จาก 29.62/67 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.55/62 จาก 29.62/64 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 96.04/06 จาก 96.09 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3012/13 จาก 1.2960 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"บาทเช้านี้แข็งค่า และแนวโน้มยังน่าจะแข็งค่าไปหา 29.50 ได้ในเร็ว ๆ นี้ จาก flow ที่ยังไหลเข้าอยู่" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา ระบุว่า การไหลเข้าของเงินทุนมายังเอเชีย และไทย ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เงินบาทแข็งค่าได้ต่อเนื่องในช่วงนี้ แม้มีแรงซื้อดอลลาร์สลับเข้ามาเป็นบางช่วงก็ตาม โดยมองแนวต้านของเงินในวันนี้ไว้ที่ 29.50 และแนวรับอยู่ที่ 29.60

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้